
sþ. 501. Fyrirspurn [224. mál]
til menntamálaráðherra um fréttastofu sjónvarps.

Frá Magnúsi Kjartanssyni.

Hvaða reglur gilda um stjórnmálafréttir sjónvarpsins, innlendar og erlendar?
Hvers vegna eru aldrei birtar fréttir frá Alþingi, nema ráðherrar séu taldir hafa sagt
eitthvað frásagnarvert?


